

# Quốc hội thông qua danh sách các chức danh lấy phiếu tín nhiệm

01:02 25/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Chiều 24/10, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách 44 người sẽ được lấy phiếu tín nhiệm vào ngày 25/10.**

Phát biểu mở đầu của phiên làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, trong thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tích cực triển khai các nội dung công việc theo tinh thần Nghị quyết số 96, ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm. Từ đó giúp các chức danh của những người được Quốc hội bầu, phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để họ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đồng thời, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.



*Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, điều hành phiên họp.*

"Đây là công việc rất hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Đồng thời, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, những người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Chính vì vậy, kỳ họp này, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 nhân sự mới được bầu, phê chuẩn trong năm 2023, bao gồm: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Như vậy, với 471/472 đại biểu có mặt đồng ý, Quốc hội khóa 15 đã thông qua danh sách 44 người

được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6.

Theo chương trình của kỳ họp, ngày 25/10, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả thảo luận và thành lập Ban kiểm phiếu, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu vào chiều cùng ngày, sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/quoc-hoi-thong-qua-danh-sach-cac-chuc-danh-lay-phiếu-tin-nhiệm>